



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามที่ได้มีการประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาล
ขอนแก่น ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ อัตรา โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๘ ราย แล้ว นั้น

ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๕๑) และเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการ
การเฝ้าระวัง และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงพยาบาล
ขอนแก่น จึงเลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือก วัน เวลา และแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙
จากวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก่นทอง ชั้น ๓
อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น โดยให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการสัมภาษณ์
 ๒. ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน-๑๙ ครบเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้แสดงผลการ
ฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือกรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ มาแล้วให้แสดงเอกสารรับรองว่า
เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ มาไม่เกิน ๙๐ วัน หรือมีเอกสารรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการกักตัวมาแล้ว
- เว้นแต่บุคคลที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่มีหลักฐานการ
ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครบเกณฑ์ที่กำหนด
หรือกรณีได้รับวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ ๑ มาแล้วเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า ๒๘ วัน หรือวัคซีน Pfizer,
Moderna และ Johnson & Johnson มาแล้วเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน หรือมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙
ในทางเดินหายใจ (TR-PCR) เป็นลบไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง เป็นต้น

การประกาศผลการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น และ
เว็บไซต์โรงพยาบาลขอนแก่น <https://www.kkh.go.th/hrm/> เมนูเกี่ยวกับเรา หัวข้อร่วมงานกับเรา

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หว
(นางนาคยา มิลล์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น